



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า เทศบาลถูกตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณ และไม่มีอำนาจซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง 15 ราย</p> <p>นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงชันจริง แต่ในปี 2560 ตัวเลขลดน้อยลงแล้ว ทราบว่าที่อปท.เคยใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า นั้น ถูกสตง.ตรวจสอบและท้วงติง ส่วนรายละเอียดต้องถามอปท. อย่างไรก็ตาม ทราบว่ามีการสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงประเด็นการซื้อวัคซีนของอปท. และคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าอปท.สามารถซื้อได้ และได้มีการเบิกซื้อวัคซีนแล้ว ดังนั้นขั้นตอนจากนี้ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยต้องหารือกับ สตง.</p> <p>นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่พบโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น เพราะมีการเฝ้าระวังในเชิงรุกของกรมปศุสัตว์ และส่งหัวสุนัขตรวจมากขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์โรคในปี 2560 เจอโรคในสุนัขและแมวประมาณร้อยละ 17 สำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า นั้น แบ่งเป็น 1.อปท.ซื้อวัคซีนฉีดในพื้นที่ของตน 2.กรมปศุสัตว์ซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคระบาดและในสุนัขจรจัด ส่วนกรมควบคุมโรคจะดูแลวัคซีนป้องกันในคน ซึ่งซื้อผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ละปีมีคนฉีดวัคซีนประมาณ 2-3 แสนคน ปกติจะฉีด 5 เข็ม และฉีดเชรุ่มอีก 1 เข็ม ส่วนการป้องกันยัดหลัก 5 ย. คือ อย่าแหย อย่าเหยียบ อย่าแยง อย่าหยิบ และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ ขณะที่สุนัขที่เลี้ยงขออย่าเลี้ยงปล่อย เพราะอาจเสี่ยงรับเชื้อจากสุนัขแหล่งอื่นได้</p> <p>ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 มีผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 6 คน ปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 14 คน จากการเฝ้าระวังมี 3 พื้นที่ที่พบการเกิดโรค คือ 1.กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 2.พื้นที่อีสานใต้ คือ จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ 3.ตามแนวชายแดนทั้ง 2 ฝั่ง เช่น จ.ตาก และกาญจนบุรี และ เชียงราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินทร์ ศิริินาด ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ กทม. ได้จัดสรรงบประมาณของกทม.จัดซื้อทุกปี ถือเป็นภารกิจหน้าที่ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ต่างจากอปท.ที่ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนได้เนื่องจากไม่มีโครงสร้างนี้</p> <p>นสพ.สาโรจน์ จันทรลัด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ อบต. ไม่ต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเงื่อนไขและออกระเบียบในหนังสือสั่งการเพื่อใช้งบประมาณ ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้อปท.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 อปท.ทุกแห่งควรตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ส่วนกรณีที่สตง.เรียกเงินคืนจากอปท.ส่วนหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการใช้งบประมาณและระเบียบการจัดซื้อผิดประเภท ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ถูก สตง.ทักท้วง</p> <p>นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล ประธานมูลนิธิปลัด อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีตหลังจากมีการจัดตั้งอบต. มีการใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อ 2 ปีก่อน สตง.ได้ทักท้วงเรียกเงินคืน ทำให้ อบต.ทั่วประเทศประสบปัญหาอย่างมาก ล่าสุดเมื่อมีการออกระเบียบมาบังคับใช้ ทำให้โครงการเดินทางต่อไปได้ตามปกติ</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์สังคม สยามรัฐ</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-กล่าวว่า กระแสโซเชียลวิจารณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งเฝ้าระวังและตรวจสอบดำเนินคดีกับกลุ่มดารา นักแสดงเน็ตไอดอล หรือบุคคลมีชื่อเสียง ที่โพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะอาจมีความผิดตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32</b> ในฐานความผิดร่วมกันโฆษณาเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่พอมีข่าวออกมา ประชาชนพลอยแตกตื่นไปด้วยว่าตำรวจจะมาจ้องจับผิดโพสต์ภาพเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า บอกว่า คนที่รับจ้างโฆษณามีความชัดเจนในองค์ประกอบว่าทำเพื่อการค้า ฉะนั้นจึงดูกันที่เจตนา คนมีชื่อเสียงตำรวจก็เตือนว่าสุ่มเสี่ยง ถ้าคำนึงถึงสังคม ก็ไม่ควรเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชน</p> <p>-กล่าวว่า ความตั้งใจกำราบผู้อาศัยช่องทางออนไลน์โฆษณาหรือชักจูงใจทางอ้อมให้ตีมีแอลกอฮอล์ตามเครื่องหมายการค้า ควรได้รับคำชื่นชมจากสาธารณะ เพราะเป็นบทบาทสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมลดการเสพแอลกอฮอล์ โดยมีได้ทำเกินเลย แต่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พ.ร.บ.ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาศ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้พยายามพัฒนากฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา เหตุผลที่ต้องมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวคือ 1.กำหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน และห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 2.ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบให้มีมาตรการทางกฎหมายที่ทันสมัย 3. กำหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพในสถานที่สาธารณะของประชาชนผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้มาตรการกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากยาสูบ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วท้องถิ่น ไทย กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเชสเตอร์ เบนนิงตัน นักร้องนำวง Linkin Park เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสาเหตุจาก “โรคซึมเศร้า” น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ ทำให้ทัศนคติ การตัดสินใจ การมองโลก ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถบังคับควบคุมความคิดของตัวเองได้ โรคนี้สามารถรักษาได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือ การดูแลจากเพื่อน ครอบครัว และคนใกล้ชิด</p> <p>-พญ.พรพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการฯ สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ “ภาวะซึมเศร้า” กับ “โรคซึมเศร้า” โดยภาวะไม่ใช่อาการของโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ แต่คนที่ป่วยภาวะซึมเศร้าต้องการความรักความเข้าใจ ส่วนวิธีสังเกตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ง่ายๆ ให้อาการ เช่น พูดตรงๆ กับคนใกล้ชิดหรือไวใจได้ว่าไม่ไหวแล้วนะ หรือเขียนจดหมายลาตาย บางรายอาจบอกหลานไม่สนิทว่าอาจไม่มีช่วงเวลาแบบนี้ร่วมกันอีกแล้วนะ เป็นต้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>แอปพลิเคชัน Smile Hub</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่าคนไทยใช้ Smart Phone เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคน เป็น 31.7 ล้านคน ร้อยละ 90.4 ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีการใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตได้เสนอแนะให้มีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย สามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองในเบื้องต้นได้ กรมฯ จึงได้จัดทำ Application ชื่อ Smile Hub รวมสาระความรู้สุขภาพจิต ความสุข รอยยิ้ม และกำลังใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>แนะผู้สูงอายุใช้ 5 สุข ในยุค 4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รพ.ร.พ. พร้อมด้วย นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนพ.จุมภฏ พรหมสีดา ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ เปิดงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย ยุค Thailand 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดใหม่ๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>ปัจจุบันสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ปี 2559 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 10.7 ล้านคน คาดการณ์อีก 8 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน ผู้สูงอายุไทยสามารถสร้างความสุข ความพึงพอใจในชีวิตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ด้วยการยอมรับและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอดีและมีคุณค่า ยึดหลัก 5 สุขในการดำเนินชีวิต ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>เปิดคลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และนายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว ที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 ดูแลประชากร 34,483 คน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 3 ทีม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี งานกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และมีระบบส่งต่อระหว่างคลินิกหมอครอบครัวกับ รพ. มะการักษ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศเดียวกัน ตามแนวคิด “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี”</p>
สยามรัฐ	<p><b>ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ณ โรงพยาบาลในสังกัด สธ. ที่เข้าร่วมโครงการ 104 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง ร่วมกับมูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คนภาคกลางรักตับ” เนื่องในวันตับอักเสบบีโลก บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี 100 คน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.ค. นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพ มอนิเตอร์	<p><b>คัดกรองมะเร็งเต้านมจากเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.สมชาย ณะสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมกับ บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พัฒนานวัตกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเลือด ช่วยเพิ่มโอกาสคนไทย เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากการตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมมีประสิทธิภาพ แต่ราคาแพง และไม่คุ้มค่าสำหรับภาครัฐในการอุดหนุนให้เป็นบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่าง หากประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยให้มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบผิดปกติค่อยไปตรวจวินิจฉัยด้วยแมมโมแกรมและการตรวจอื่นๆ</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนต่อใบอนุญาตประกอบการเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เตือนสถานประกอบการผลิตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ให้รีบต่ออายุใบอนุญาต ใบสำคัญประกอบการเครื่องมือแพทย์ อาทิ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต-นำเข้า ใบอนุญาตผลิต-นำเข้า เป็นต้น ก่อนวันสิ้นอายุ มิฉะนั้นอาจต้องเสียค่าปรับ โดยต่ออายุได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ของปีที่จะหมดอายุ หากปล่อยให้ใบสำคัญสิ้นอายุหรือไม่แจ้งเลิกกิจการ มีโทษปรับ เนื่องจากเครื่องมือแพทย์บางชนิดอาจก่อให้เกิดสารพิษ ซึ่งออย.จะไม่สามารถควบคุมดูแลให้ปลอดภัยได้ โดย ออย.จะมีใบแจ้งเตือนไปยังทุกรายก่อนที่ใบสำคัญจะหมดอายุ</p>
เพจ Drama-addict	<p><b>วัตถุเจือปนอาหาร</b></p> <p>-โพสต์เตือนกรณีมีผู้แชร์ภาพเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของแซนวิชี่ห่อหนึ่ง พร้อมข้อมูลรายการวัตถุเจือปนอาหาร (INS) ซึ่งหลายๆ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้การผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรม ใช้ในการแต่งกลิ่น ถนอมอาหาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้สารเหล่านี้และประเมินความปลอดภัยทุกตัวอยู่แล้ว ฉลากที่มีความละเอียดแบบนี้ น่าจะถูกใจผู้บริโภคมากกว่า</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ชะลอไตเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ เปิดการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการส่งเสริมป้องกันและชะลอไตเสื่อมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง มีพยาบาลวิชาชีพและผู้บริหารทางการแพทย์พยาบาลเครือข่ายดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี รพ.สมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปส่งเสริมป้องกันชะลอไตเสื่อมให้กับผู้ป่วยในระยะต่างๆ มีทักษะการวางแผนการพยาบาลชะลอการเสื่อมของไต บำบัดทดแทนได้ด้วยวิธีการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้อง</p>
มติชน	<p><b>วท.-ศิริราช ร่วมวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรชกา สืบบุญเรือง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงกับศิริราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พยาบาล ร่วมมือวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาพัฒนางานวิจัยและยกระดับวงการแพทย์ไทย โดยนำแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้ค้นหาโปรตีนและโครงสร้างของโปรตีนสามมิติที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค รวมถึงการพัฒนายาต่อต้านโรค</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ยิงร่ววมกตัญญู</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีรพพยาบาลของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ถูกคนร้ายลอบยิงบริเวณซอยลาดพร้าว 101 เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ผกก.สน.ลาดพร้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบกลุ่มคนร้ายแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมออกหมายจับ ส่วนรายละเอียดคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้ และยังไม่อยากระบุว่าสาเหตุจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างมูลนิธิ ขณะที่ผู้เสียหายเชื่อว่าคนร้ายเป็นคู่กรณีที่เคยมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในการทำงานอาสาสมัคร เคยปิดล้อมและทุบรถกันเมื่อ 2 เดือนก่อน</p>
<p>ไทยรัฐ M2F รายงานพิเศษ (25 ก.ค.60)</p>	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ แพทย์แอฟริกาใต้พบเด็กชายที่ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ อยู่ในระยะโรคสงบเกือบทั้งชีวิต เพราะได้รับการรักษาตั้งแต่แบเบาะ โดยตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่อายุ 1 เดือน และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง หรือ ART เป็นเวลา 40 สัปดาห์ หรือ 10 เดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองทางการแพทย์เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ที่นำทารกติดเชื้อเอชไอวีกว่า 370 คน เข้ารับการรักษา 3 รูปแบบ คือ รักษาแบบ ART 40 สัปดาห์, แบบ 96 สัปดาห์ และรักษาตามมาตรฐานซึ่งวัดจากระดับ CD4 เพื่อศึกษาอัตราการเสียชีวิตของทารกที่ติดเชื้อหลังการรักษาทั้ง 3 แบบ พบว่า ทารกที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง 40 และ 96 สัปดาห์ มีอัตราการเสียชีวิตลดลง 76% การพัฒนาของเชื้อเอชไอวีลดลง 75% โดยเด็กแอฟริกาใต้รายนี้ หลังรพ.ยุติการให้ยา และติดตามผลการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่าเชื้อเอชไอวีอยู่ในระยะโรคสงบแล้ว ที่น่าสนใจอย่างมากคือ ผลการตรวจสอบตัวอย่างเลือดย้อนหลังไปจนถึงช่วงคนไข้แบเบาะหรือทันทีที่หยุดยา พบว่าโรคทุเลาหรือไม่พบเอชไอวีในเลือดแล้วเช่นกัน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch